



เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

www.MAHACHAI-NPK.GO.TH

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
242 ม.2 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 042-5190227
งานกฎหมายและคดี

Good Governance ๔.๐

ธรรมาภิบาลภาครัฐ ๔.๐



เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย



ธรรมาภิบาล ภาครัฐ 4.0

การที่หน่วยงานภาครัฐจะก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government) หัวใจคือการนำบริการของภาครัฐเข้าสู่สมัยใหม่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงการบริการภาครัฐ พัฒนาการให้บริการ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการ การติดต่อสื่อสารเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน แสดงถึงความโปร่งใส และพร้อมให้ตรวจสอบได้

รัฐบาลในยุคดิจิทัลนอกเหนือจากการเป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ตอบสนองแก่การให้บริการแก่ประชาชนแล้ว ยังต้องยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) เป็นพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงาน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับหลักธรรมาภิบาล

หลักนิติธรรม(Rule of Law)

ผู้บริหารหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตต่อสาธารณชน ประกาศกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม เปิดเผย ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ Social Media แสดงให้สาธารณชนได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทิศทางของหน่วยงาน ขั้นตอนการดำเนินงานตามกฎระเบียบต่างๆ

หลักความเสมอภาค(Equity)

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทั่วทุกภูมิภาค โดยใช้ในการประมวลผลข้อมูลรวม (Big-Data) เพื่อการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกัน ลดความซ้ำซ้อนตอบสนองต่อประชาชนได้ตามความจำเป็นและความต้องการอย่างทันที่

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ(Consensus Oriented)



ใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำมาประมวลเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ตอบสนองต่อความเห็นของตนเองส่วนใหญ่และดูแลคุ้มครองคนส่วนน้อย

หลักประสิทธิผล (Effectiveness)



นำคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงาน จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประมวลผลข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการบริหาร หน่วยงานอย่างรวดเร็ว ทำได้ทุกพื้นที่เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

พัฒนา Application ของหน่วยงานให้มีช่องทางสำหรับประชาชนเข้ามาร้องเรียน มีระบบ Web board ระบบการบริการสาธารณะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยงานของรัฐได้ง่าย ทำให้ภาครัฐสามารถตอบสนองต่อการบริการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และสะดวกรวดเร็ว



หลักการรับผิดชอบ (Accountability)

พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบกำหนดและติดตามตัวชี้วัดเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้และสามารถนำข้อมูลในระบบไปประมวลผลและวางแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของประเทศได้



หลักความโปร่งใส (Transparency)

ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารงบประมาณ แผนงานโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากร พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐได้



หลักการมีส่วนร่วม(Participation)

สร้าง Social Media ในรูปแบบที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook Twitter เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ให้ความรู้ข่าวสาร เรียนรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมให้แสดงความคิดเห็น เกิดการร่วมเสนอประเด็นสำคัญต่างๆ เสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการให้บริการ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย



หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)

ถ่ายโอนอำนาจและความรับผิดชอบให้บุคลากรในการตัดสินใจดำเนินการ โดยกำหนดหน้าที่บุคลากรที่รับมอบอำนาจอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว



ธรรมาภิบาล กับดิจิทัล



หลักการมีประสิทธิภาพ(Efficiency)

ออกแบบพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ มีความทันสมัย เช่น การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การออกแบบก่อสร้าง แผนที่ดีดิจิทัล การจัดประชุมทางไกล/ประสานงานแบบกลุ่ม และแบบบุคคล ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในการส่งเอกสาร เป็นต้น